



ประกาศ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ในรอบที่ 3 (แบบรับตรง)
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทำการ
รับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาต่อ
คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง
และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นั้น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคนอกระบบราชการ เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(พระกิตติสารสุธี)

รองอธิการบดี วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ จำนวน 4 รูป

ที่	ชื่อ - สกุล - ฉายา	หมายเหตุ
1	พระโอภาส ปิยธมโม	ภาคปกติ ห้องเรียน ก
2	สามเณรนนท์ จันทร์ค่อนข้างเดือน	ภาคปกติ ห้องเรียน ก
3	พระเทิดศักดิ์ กิตติสิริ (พันลำภักดิ์)	ภาคปกติ ห้องเรียน ข
4	พระมหาดนัย แก้วโต	ภาคปกติ ห้องเรียน ข

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาราชการ จำนวน 25 คน

ที่	ชื่อ - สกุล - ฉายา	หมายเหตุ
1	จ.ส.ต.ธนาณัติ พิมล	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
2	จ.ส.ต.คทาวุธ โรคาพ่าย	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
3	จ.ส.ท.กิตตินันท์ ฉายชัยภูมิ	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
4	จ.ส.อ.พงศธร ชินโคตร	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
5	จ.ส.ต.นราทิพย์ บุญสุภา	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
6	ส.ท.จิตวัต ติมาก	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
7	นางสาวขวัญทอง ประถมภาส	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
8	นางสาวพิชชาพร กลิ่งพะไล	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
9	นางสาวหทัยชนก ยี่ม่วงษ์	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
10	ส.ท.ปฏิภาณ สมัครณรงค์	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
11	ส.อ.ทศพล หนองหลวง	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
12	นายศุภพลวัช ศรีชื่น	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
13	นายชยันธร สมบัติ	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
14	ส.ท.ปฏิภาณ ม่วงจีน	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
15	นายวรารุช ธรรมรังษี	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
16	ส.ท.วัชระ ดานา	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
17	นายศรัณยู กัณหารี่	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
18	นายสุจินดา ดอนปิด	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
19	ส.ท.ธนวัฒน์ ไพละอ	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
20	ส.อ.ณัฐดนัย ร่วมเขต	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
21	ส.ท.ชัยวัฒน์ ผู้ดี	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
22	นางสาววัชรีย์รักษ์ ศรีพุทไธ	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
23	นายผดุงเกียรติ ชุมพร	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
24	ส.ท.ภูมิพัฒน์ บุญแย้ม	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)
25	ส.อ.สหัสรัฐ กล่ำขำมี	การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ)

หมายเหตุ : ให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ กรุณาเข้ากลุ่มไลน์สาขาวิชาที่ท่านสมัคร เพื่อจะได้แจ้ง
รายละเอียดต่อไป

รับรองตามนี้



(พระครูวิภัสธรรมวิจิตร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย



กลุ่มไลน์สาขาวิชาการปกครอง